

■ บิ๊กไต่ถาม 'บิ๊กโค้ง' คิดเองได้

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในการประชุมรัฐสภาที่กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และการประชุมรัฐสภาที่พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงกรณีการตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าระหว่างไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในประเทศอยู่ตลอดเวลา ได้รับทราบทุกเรื่อง

เมื่อถามถึงกระแสกดดันให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "ก็ไปบอกเขา ไปบอกท่านก็ว่าไปตามขั้นตอน เขียวเขาก็คิดเป็นเอง เขาคิดเป็น ไอบางคนคิดไม่เป็น กฎหมายยังไม่รับเลย นี่คือเขาที่คิดเอง ให้เขาตรวจสอบก่อนอย่างมีขั้นตอน ผมไม่ได้ห้าม ให้เขาตรวจสอบ ให้มันมีขั้นมีตอน แล้วจะเอาไปเทียบกับอีกคดี คดีโน้นมีขั้นตอนหรือเปล่า หรืออยู่ดีๆ ก็ไปเอาเขาเข้ามา แล้วทำในทางนี้ไม่ให้เขามีสั้นตอนบ้างเล่า"

เมื่อถามว่าต้องการผลตรวจสอบที่ชัดเจนก่อนใช้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า แล้วแต่เขาเขาต้องพิจารณาของเขา

■ ออกไม่กระทบรบ.-มี 4 กองทัพ

เมื่อถามว่าหาก พล.อ.อุดมเดช ลาออกจะกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า จะกระทบอะไร เมื่อถามว่าดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามพยายามจะเขย่าคสช.มากกว่าต้องการให้ พล.อ.อุดมเดช ลาออกหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า "ก็พวกคุณไปเขย่าให้เขาทำไม ไม่มีปัญหา คสช.มีทั้งกองทัพ 4 กองทัพพอไหม"

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล จากนั้นเวลา 10.20 น. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เดินทางเข้าพบนายกฯ

เป็นการด่วน โดยไม่นัดหมายล่วงหน้า ใช้เวลาหารือ 25 นาที ก่อนขบวนรถของ พล.อ.ธีรชัยกลับออกจากท่าเทียบเรืออย่างเร่งรีบ โดยไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าพบครั้งนี้คาดว่าจะหารือเรื่องปัญหาโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ เนื่องจากขณะนี้มีกระแสข่าวกดดันให้รัฐบาลและคสช.รับผิดชอบ โดยให้ พล.อ.อุดมเดช ลาออกจากตำแหน่ง

■ บิ๊กป้อมกับบิ๊กโค้งตัดสินใจได้

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.อุดมเดช กับ พล.อ.ธีรชัยว่า คิดว่าไม่มีอะไร ทั้ง 2 คนไม่ได้ขัดแย้งกัน เพราะเขาทำงานจนเกษียณแล้ว คงไม่โกรธเคืองอะไรกัน อีกอย่างทั้ง 2 คนเป็นลูกน้องคนมาก่อนทั้งนั้น ซึ่งรักทั้งคู่ แต่การทำงานอาจมีบางอย่างที่คิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง ซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามนโยบายของนายกฯ ซึ่งตอนนี้ประเทศเดินไปในทิศทางที่ดี

เมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจ พล.อ.อุดมเดชหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "ไม่ต้องให้กำลังใจ เพราะท่านรู้ว่าจะอย่างไร ท่านตัดสินใจเองได้ ท่านมีกำลังใจของท่านได้"

เมื่อถามว่านายกฯ ให้สัมภาษณ์หากสมมติว่า พล.อ.อุดมเดช ลาออกจากรมช.กลาโหม จะไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาลและคสช. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "ไม่เป็นไร นายกฯ รู้อยู่แล้วตอบอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น"

เมื่อถามว่ารัฐบาลและคสช. รวมทั้งกองทัพ ยังคงมีความเป็นเอกภาพหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "ความสัมพันธ์ยังดี ไม่มีใครโกรธใคร"

■ ผลสอบราชภักดิ์เสร็จก่อนสิ้นปี

ขณะที่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการอุทยานราชภักดิ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และจะดำเนินการตรวจสอบด้วยความโปร่งใสให้ความยุติธรรมกับทุกคน โดยเริ่มทยอยเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้ว ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการคงไม่ทำงานกันข้ามปี และจะสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย. คณะกรรมการได้เชิญ พล.อ.อุดมเดช มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ได้เชิญ พล.ต.สุชาติ สุทธิสุข เจ้ากรมการเงินทหารบก มาสอบถามรายละเอียดตัวเลขทางการเงินแล้วเช่นกัน